



คิดสักนิด...สะกิดใจ



ความสำคัญของ "ฮีโร่"

พระองค์ตรัสถามอีกว่า "ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร" ... เรา คือพระคริสตเจ้า ผู้จะต้องรับการทรมานอย่างมาก เพื่อมนุษย์ทั้งมวล (เทียบ มก8:29-31)

เมื่อไม่กี่วัน มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่อง "แบทแมน" ภาคล่าสุด มีคำพูดหนึ่งของตัวละครที่น่าสนใจมากสำหรับผู้เขียน จึงขอนำมาแบ่งปัน ต้องขอโยกจากภาคก่อนหน้านี้นี้ แบทแมนมีเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์อยู่สองสามคน คนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่ตัวตนจริงของแบทแมนรักชอบอยู่ แต่ก็ต้องจบชีวิตลงเพราะตัวร้าย อีกหนึ่งคือ อัยการของเมืองที่ชื่อว่า ฮาร์วีย์ เดนท์ เขามีความคิดเห็นที่จะกำจัดเหล่าความชั่วร้ายให้หมดไปจากเมือง แต่ด้วยการถูกทำร้ายทางจิตใจ และร่างกายที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ให้กับความชั่วร้าย และกลายเป็นผู้ร้ายเสียเอง จนเมื่อตายลง แบทแมนยอมรับแทนว่าเป็นผู้ฆ่าเขาเพื่อให้ตัวเองรับความผิดทางสังคมแทน และให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เป็นผู้นำทางความคิดและสังคม ให้สังคมไม่พังลงเพราะแพ้ต่อความชั่วร้าย อีกหนึ่งมิตรของ แบทแมน คือ... ผู้บัญชาการตำรวจของเมือง "ผบ.กอร์ดอน" ผู้ที่รู้ความจริงทุกอย่าง

เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อแบทแมนได้กลับมาช่วยเมืองจากภัยร้ายอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มองไปข้างหน้าแล้ว ทั้งแบทแมน และเพื่อนต่างรู้ว่า ตัวแบทแมนเองคงจะไม่รอด ด้วยความหวังดี ผู้บัญชาการตำรวจ กอร์ดอนจึงเสนอขอให้เปิดเผยความจริงว่า ที่จริงแล้วแบทแมนนั้นตัวจริงคือใคร คือ *บรูซ เวย์น* ชายหนุ่มคนหนึ่ง que ทุกคนต่างคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ได้เรื่อง เพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติแก่ตัวตนที่แท้จริงของชายที่สวมชีวิตของตนด้วยคำว่า "แบทแมน"

พระองค์ตรัสถามอีกว่า "ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร"... เรา คือพระคริสตเจ้า ผู้จะต้องรับการทรมานอย่างมาก เพื่อมนุษย์ทั้งมวล

คำตอบของตัวละคร "แบทแมน" ประทับใจผม เขาตอบประมาณว่า "สำหรับผู้คนเป็นต้นเด็กๆ ไม่จำเป็นหรอกที่จะรู้ว่าใครคือ แบทแมน...ขอเพียงให้เขารู้ว่าแบทแมนยังมีอยู่"

...ใครก็ได้ที่จะมาสวมชุดและเป็นแบทแมนคนต่อไป เพื่อว่าผู้คนที่รู้ว่ายังมีแบทแมนอยู่กับเขา จะได้มีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป เพื่อว่าความชั่วร้ายต่างๆ ก็จะไม่กล้ำก้อเรื่องราวขึ้น"

คำว่า “พระเอก” ซึ่งขอใช้ทับศัพท์อังกฤษว่า “ฮีโร่” (ฟังดูแล้วจะให้ความรู้สึกถึงความหมายที่ชัดเจนกว่า) ยังคงจำเป็นอยู่เสมอในหัวใจของผู้คน ยังคงจำเป็นอยู่เสมอในสังคม เพื่อให้เด็กๆ เยาวชน เราแต่ละคน ผู้คนในสังคมจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตของตนได้ ที่สำคัญพวกเขายังมี “ฮีโร่” อยู่ในดวงใจ หรือว่าหัวใจของพวกเขาตายด้านไปแล้ว ไม่มีฮีโร่ ไม่มีความหวังอีกแล้วในหัวใจของตน

“ฮีโร่” สำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ... ใครก็ตามที่ได้ชื่อว่า “ฮีโร่” ทุกคนที่ได้ยินต่างมั่นใจว่า เขาจะเป็นตัวอย่างถึงความดีงามในหัวใจ จะไม่ทำร้ายใคร จะคอยส่งเสริมช่วยเหลือ และที่สำคัญจะคอยปกป้องความดีงามให้มันคงอยู่ต่อไป

พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านละ ว่าเราเป็นใคร”... เรา คือพระคริสตเจ้า ผู้จะต้องรับการทรมานอย่างมาก เพื่อมนุษย์ทั้งมวล

สื่อแขนงต่างๆ พยายามประโคมทุกข่าวที่จะทำให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์ ยิ่งคนชอบดูชอบข่าวของเขา เขาก็ยิ่งได้รับผลกำไร ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะข่าวเรื่องนั้นจะเป็นข่าวร้ายหรือข่าวให้ชีวิต เราจึงเห็นข่าวปล้น ฆ่า ช่มชืนอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน แถมวันละหลายๆ ข่าวเลยที่เดียว ขณะที่ข่าวลูกกตัญญูบ้าง ข่าวเด็กใช้สติมากกว่าใช้กำลังในการแก้ปัญหา กลับถูกนำเสนอเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับข่าวร้ายร้ายที่ถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆ

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาช่วยกัน ทำตนให้เป็นฮีโร่ มาช่วยกันสร้างฮีโร่ ให้เป็นจริงในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชน และในระดับประเทศหรือ ระดับโลกไปเลย เพราะเมื่อมีฮีโร่มากเท่าไร หัวใจของเราก็ยิ่งมีความหวังมีความอบอุ่น ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ยังมีฮีโร่อยู่ที่ใด ก็ยิ่งมั่นใจได้ว่า สันติสุข และความสงบสุขจะมีมากเท่านั้น...

แล้วฮีโร่ของท่านละ คือใคร??? ...

คือ “พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ยอมรับการทรมาน และความตายแทนเรา” หรือไม่??

โดย... นกขุนทอง